
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2/๒๕62 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 

วันพุธที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

------------------------------- 
ผู้มาประชุม  

1. นายประเสริฐ  ค าลือ   รองประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง 
   2. นายสัจจา  นวลลม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑ 
   3. นายอดุลย์  อภิพรรัตน์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๒ 

4 นายชาญชัย  จิราวัฒนาการ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๒ 
5. นายวันชัย  ปรีชาสถาพรกุล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๓  

   6. นายไพโรจน์  เมธีกิตติคุณ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๓ 
   7. นายฐากร  เดชพัฒนกิจ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๔ 
   8. นายสุรชัย  สุขนภาสวัสด์ิ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๕ 
   9. นางสาวศุภรัตน์ จะพือ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๕  
   10. นายธงชัย  วิบูลจิตเจริญ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗ 
   11. นายฉลอง  แสงยะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๘ 
   12. นายอาผ่า  อาจอ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙  

13. นายสุเทพ  อยู่ลือ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๑ 
14. นายมานะ  อยู่ลือ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๑ 

   15. นายอาผ่า  มาเยอ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๒ 
16. นายอาจา  มาเยอ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๒ 

   17. นายธนภูมิ  โลชา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๔ 
   18. นายชัยมงคล  อภิสิริพัฒนา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๔ 
   19. นายอดิศร  อินทร์บุญ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๕ 
   20. นายดี  แสงสว่าง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๕ 
   21. นางมาริสา  ไอ่แสน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๖ 

22. นางสาวฐิติรัตน์ บุญชัย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๗ 
23. นางสาวจามจุรี ศรีใส   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๘ 
24. นายสมคิด  เจริญดี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๘ 

   25. นายอนุชิต  ลิจาง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๙ 

   ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายพงษ์ศักด์ิ  อภิสวัสด์ิสุนทร  ประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง 

   2. นายรัชพล  วิเศษเพิ่มพร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๐ 
   3. นางสาวอนุธิดา วรุณพรฐิตามร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๖ 
   4. นายอาตือ  อยู่ลือ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑9 
   
 

ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1. นายวีรชิต  วรัญชิตกูล  นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง 
   2. นายวิทยา  วิเศษเจริญธรรม  รองนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง 
   3. นายนพพล  พิมลสกุลรักษา  รองนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง 
   4. นายสุภาพ  ตาสามดี   เลขานุการ นายกอบต.แม่ฟ้าหลวง 
   5. นางสาวปารมี  สายพัฒน์  รองปลัด อบต. 
   6. นางสาวปาณิสรา ขัดค ากอง  หัวหน้าส านักปลัด 
   7. นางสาวกมลวรรณ วังมณี   ผู้อ านวยการกองคลัง 
   8. นายอุทัย  ทะวะดี   ผู้อ านวยการกองช่าง 
   9. นายอรรถวุฒ ิ  แผ่นทอง   ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
   10. นายธิติพงษ์  กุสาปัน   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

11. นางสาวจิฬัฎฐ์ จาค าคง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ตามเวลาทีป่ระธานสภาฯ นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/๒๕62 ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕62 เนื่องจากเลขานุการสภาฯ ไปราชการ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล         
ท่ี 755 /2562 เรื่อง ให้เจ้าหน้าท่ีเดินทางไปราชการ ณ บ้านห้วยส้าน ต าบลท่าตอน 
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงติด
ภารกิจ ประธานท่ีประชุมฯ (รองประธานสภาฯ)ได้ตรวจสอบผู้ลงชื่อแล้วครบองค์ประชุม 
จึงให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554) ในการเลือกเลขานุการสภาฯ 
ชั่วคราว 

ประธานที่ประชุมฯ  เนื่ อง ด้วย เลขานุการสภาฯ  ไปราชการ ตามค าสั่ งองค์การบริหารส่วนต าบล                    
ท่ี 755 /2562 เรื่อง ให้เจ้าหน้าท่ีเดินทางไปราชการ ณ บ้านห้วยส้าน ต าบลท่าตอน 
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  จึงไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าท่ีได้ในการประชุมวันนี้         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554) ข้อ 19 วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้ง
ใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าท่ี ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภา
ท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้นโดยให้น าความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ ประกอบกับข้อ 
13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงขอให้  
ส.อบต. คัดเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น เชิญครับ 

สัจจา นวลลม ส.อบต.ม.1 กระผมขอเสนอชื่อ นางสาวปารมี  สายพัฒน์  รองปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ
สภาท้องถิ่นชั่วคราวครับ 

ประธานท่ีประชุมฯ... 
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ประธานที่ประชุมฯ ขอผู้รับรองจ านวน 2 คน ครับ  

จามจุรี ศรีใส ส.อบต.ม.18  ดิฉันขอรับรอง นางสาวปารมี  สายพัฒน์  รองปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภา
ท้องถิ่นชั่วคราว 

วันชัย ปรีชาสถาพรกุล ส.อบต.ม.3 กระผมขอรับรอง นางสาวปารมี  สายพัฒน์  รองปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าท่ี
เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว 

ประธานที่ประชุมฯ มี ส.อบต. จะเสนอชื่อเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุมฯ ไม่มี 

ประธานที่ประชุมฯ หากไม่มี ส.อบต. ท่านใดเสนอชื่อผู้ปฎิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ก็ขอประกาศผล
การคัดเลือกผู้ปฎิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว คือ นางสาวปารมี สายพัฒน์ 
ต าแหน่ง รองปลัด อบต. ครับ 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานที่ประชุมฯ 1.1 ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สาย มาแนะน าบริการรูปแบบใหม่ของธนาคาร เชิญครับ 
ผู้จัดการธนาคารฯ เนื่องด้วยปัจจุบันมีมิจฉาชีพมีเครื่องดูดข้อมูลบัตรเอทีเอ็ม เพียงเดินผ่านระยะห่างไม่เกิน 1 

เมตร ก็สามารถดูดข้อมูลบัตรเอทีเอ็มของเราเพื่อไปท าบัตรใหม่และกดเงินหรือท าธุรกรรม
เกี่ยวกับการเงินของเรา ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ก าชับให้ธนาคารทุกธนาคารเปลี่ยน
รหัส เอทีเอ็ม จาก 4 หลัก เป็น 6 หลัก หากท่านใดยังมีบัตรแบบเดิม(แบบแถบแม่เหล็ก) 
ไม่มีชิฟการ์ด สามารถน าไปเปลี่ยนได้ท่ีธนาคารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  และปัจจุบันท่าน
สามารถกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็มโดยใช้แอปลิเคชั่นของกรุงไทย โดยไม่ต้องใช้บัตรเอทีเอ็ม   
ท่ีตู้กดเงินของกรุงไทยได้ครับ 

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานที่ประชุมฯ ขอให้ท่ีประชุมตรวจและรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ     
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม ๒๕62 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ            
อ่านรายงานการประชุมสภาฯ  ให้สมาชิกสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง ได้ตรวจอีกครั้งหนึ่ง 

เลขานุการสภาฯ  ได้อ่านรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง และไม่มีผู้ใดขอแก้ไข 

ประธานที่ประชุมฯ ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอมติท่ีประชุมฯ ว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.       
แม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัย ท่ี 3 ครั้ง ท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม ๒๕62                   
โปรดยกมือขวาครับ 

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3                        
ครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม ๒๕62 จ านวน 24 คน งดออกเสียง ๑ เสียง 
(ประธานท่ีประชุมฯ) 

 
ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระที่ ๓    กระทู้ถาม 
-  ไม่มี    

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
ประธานสภาฯ 4.1 ผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ชี้แจงครับ 

อดิศร อินทร์บุญ ส.อบต.ม.15 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ตามท่ีผู้บริหารฯ ได้ยื่นญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติฯ เพื่อน ามาบริหารงานกิจการและ

งบประมาณ  ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง และสภาฯ                
ให้ความเห็นชอบในวาระท่ี 1 รับหลักการ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3                   
ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562   ก าหนดให้ผู้บริหารและสมาชิก
สภาฯ ท่านใด จะเสนอค าแปรญัตติ ก็ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการ             
แปรญัตติฯ  ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  นับแต่ท่ีประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการ ซึ่งสภา อบต.
แม่ฟ้าหลวง ได้ก าหนดให้ยื่นแปรญัตติ 2563  เริ่มต้ังแต่ วันท่ี 9  สิงหาคม 2562 เวลา
13.00 – 16.30 น วันท่ี 10 สิงหาคม 2562   เวลา 08.30 – 16.30 น. วันท่ี 11 
สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันท่ี 12 สิงหาคม 2562 08.30-
14.00 น. (รวมเวลา 25 ชั่วโมง)  ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอขอแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯแล้ว และไม่มีข้อความใดต้องแก้ไข
หรือเพิ่มเติมแต่อย่างใด เห็นควรคงร่างเดิม และส่งร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับเดิมให้สภา อบต.
แม่ฟ้าหลวง เพื่อพิจารณา  ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ต่อไป (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) 

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  4.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ือง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่ 2 แปรญัตติ)  ตามท่ีประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ แจ้งว่าไม่มีผู้ใดเสนอแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล              
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระนี้จึงไม่มีผู้ ใด          
ขอแปรญัตติ 

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 

 4.3 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ือง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่ 3 ขั้นลงมติ) 

ประธานที่ประชุมฯ ตามท่ีสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในคราวประชุมสภาฯ          
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562   และไม่มี
ผู้ใดขอแปรญัตติ ในวาระนี ้จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง พิจารณาลงมติว่าจะให้ 

ความเห็นชอบ... 
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 ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 หรือไม่ หากเห็นชอบโปรดยกมือขวาครับ 

ที่ประชุมฯ  มีมติให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 24 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานท่ีประชุมฯ) 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่  

ประธานที่ประชุมฯ 5.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด
ครับ 

นายก อบต. ขอมอบหมายผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง เรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน ในการก่อสร้างตามภารกิจ หน้าท่ีของ อบต. (ชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้ 
ส.อบต. ทุกท่าน)  

ประธานที่ประชุมฯ เรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน ส.อบต. ท่านใดจะอภิปราย เสนอแนะ หรือสอบถามบ้างครับ  หากไม่มีก็ขอมติท่ี
ประชุมฯ หากเห็นชอบ โปรดยกมือขวาครับ 

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัตโิอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน
จ านวน 24 คน งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานท่ีประชุมฯ) 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ  
ประธานสภาฯ ส.อบต. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มีข้อราชการจะแจ้งต่อท่ีประชุมฯ เชิญครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง ขอประชาสัมพันธ์การประมูลเช่าอาคารพาณิชย์ของ อบต.แม่ฟ้าหลวง บริเวณตลาดสด
ชุมชนต าบลแม่ฟ้าหลวง จ านวน 1 ห้อง ระยะเวลาในการซื้อซองประมูล วันท่ี 9-23 
สิงหาคม 2562 และเปิดซองประมูล วันท่ี 27 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ได้ส่งหนังสือ
รายละเอียดให้กับทางหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์แล้วค่ะ 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 

นายนพพล พิมลสกุลรักษา  ขอประชาสัมพันธ์งานปีใหม่โล้ชิงช้าในปีนี้จัดขึ้นในวันท่ี  31 สิงหาคม 2562 และวันท่ี  
รองนายก อบต. 1 กันยายน 2562 ณ บริเวณจุดชมวิว กิโลเมตรที่ 12 ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย 
 จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีโล้ชิงช้าตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายฐากร เดชพัฒนกิจ ขอแจ้งข่าวสารการรับซื้อหน่อไม้ในพื้นท่ี ยอดรับซื้อ ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2562 ยอดรับ 
ส.อบต.ม.4 ซื้อหน่อไม้ จ านวน 900000 กว่ากิโลกรัม เป็นจ านวนเงิน หกแสนกว่าบาท ซึ่งในปีนี้

หน่อไม้มีราคาสูงครับ และโครงการพัฒนาดอยตุงมีการแจกพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ หนอนไม้ไผ่
ให้กับหมู่บ้านเพื่อขยายพันธ์และสร้างรายได้ให้กับประชาชน ส าหรับงานสีสันดอยตุง         

 

รับสมัคร... 
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รับสมัครคนขายของ วันท่ี 13-26 สิงหาคม 2562 ประมาณปลายเดือนสิงหาคมหรือต้น
เดือนกันยายน 2562 น่าจะทราบว่าท่านใดได้รับการคัดเลือกให้ขายของในงานสีสัน         
ดอยตุง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

สมคิด เจริญดี ส.อบต.ม.18 ตามท่ีได้ทราบข่าวว่าเทศบาลต าบลห้วยไคร้ จะปิดบ่อขยะ อยากสอบถามผู้บริหารว่ามี 
 แนวทางแก้ไขในเรื่องนี้อย่างไรครับ 
นายก อบต. ใ น เ บื้ อ ง ต้ น ผ ม จ ะ นั ด ป ร ะ ชุ ม กั บ เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ห้ ว ย ไ ค ร้ แ ล ะ 

โครงการพัฒนาดอยตุงเพื่อหาข้อสรุปท่ีชัดเจนในเรื่องการปิดบ่อขยะ ว่าจะปิดจริงหรือไม่
อย่างไร และอีกทางผมจะประสานไปท่ีนายอ าเภอแม่สาย ในการประสานขอท้ิงขยะในเขต
อ าเภอแม่สาย  

ประธานที่ประชุมฯ เรื่องขยะเราควรมีการกระตุ้นอย่างจริงจังในแต่ละหมู่บ้านเพื่อลดปริมาณขยะให้มากท่ีสุด 
ส่วนการน าขยะไปท้ิงนอกพื้นท่ีเราควรค านึงถึงค่าใช้จ่ายในเรื่องน้ ามันเชื้อเพลิง          
และค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นท่ีตามมา 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายก อบต. ขอแจ้งเรื่องภัยพิบัติดินโคลนถล่ม โดยขอเน้นย้ าหมู่บ้านลาบา หมู่ท่ี 8 และบ้านอาข่า      
ป่ากล้วย หมู่ท่ี 7 หากมีปริมาณน้ าฝนมากขอให้ไปดูกระบอกวัดปริมาณน้ าฝนหากวิกฤต 
ให้แจ้งมาท่ี อบต.แม่ฟ้าหลวงด้วยเพื่อจะได้เตรียมบุคลากร และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือได้
ทันท่วงที 

 อีกเรื่องเรื่องอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอฝาก ส.อบต. ท่ีในหมู่บ้านมีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขอให้ท่านสอดส่องดูแลหรือสุ่มตรวจและรายงานข้อมูลให้ผมด้วยครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานที่ประชุมฯ ท่ีประชุม มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานที่ประชุมฯ หากไม่มีท่านใดสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะ  ผมขอเลิกการประชุมฯ ครับ 

 

เลิกประชุมเวลา   13.30  น. 

 
                 (ลงชื่อ)   ปารมี    สายพัฒน ์    จดรายงานการประชุม 

                         (นางสาวปารมี    สายพฒัน์) 
                         เลขานุการสภา อบต. แมฟ่้าหลวง  

 

(ลงชื่อ)    วันชัย  ปรีชาสถาพรกุล     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายวันชัย  ปรีชาสถาพรกุล) 

นางสาวอนุธิดา... 
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 (ลงชื่อ)  อนุธิดา  วรุณพรฐิตามร      กรรมการตรวจรายงานการประชุม    
      (นางสาวอนุธิดา  วรุณพรฐิตามร) 
 

(ลงชื่อ)     สัจจา   นวลลม    กรรมการตรวจรายงานการประชุม    
           (นายสัจจา   นวลลม)  

 
รับรองรายงานการประชมุครั้งท่ีผ่านมา  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/๒562  
    เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม ๒๕62 

          
(ลงชื่อ)  พงษ์ศักด์ิ  อภิสวัสด์ิสุนทร       

                  (นายพงษศ์ักด์ิ  อภิสวัสด์ิสุนทร) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
 


